



# โครงการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล

## ความนำ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและแข่งขันได้ การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม และการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็ง พลิกผัน เชื่อมโยง โดยนำเทคโนโลยี และสื่อ Social Media โดยการนำจุดแข็งของชุมชนในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการในการสร้างอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ ยกกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้น เพื่อเป็นการนำเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ไปสู่อุตสาหกรรมชุมชน แห่งความยั่งยืน

นโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และบริการตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย 4.0 ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างจุดแข็งและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ กอปรพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน ด้านกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงในสื่อ Social Network และยกระดับศักยภาพในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ขึ้นเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของไทย

## วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน ด้านการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีผลิตภาพ เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างช่องทาง
- การตลาดใน Social Network ด้วยการจัดทำเรื่องราวภูมิปัญญาและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย น่าสนใจสร้างความแตกต่างในลักษณะ Content Marketing และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถสร้างช่องทางการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมชุมชน

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

